

Học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Phòng Tham mưu, Công an tỉnh đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ.



Cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh trao đổi nhiệm vụ.

Bám sát tình hình thực tiễn, thời gian qua, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh luôn tích cực, chủ động nghiên cứu, vận dụng và cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đổi mới công tác nắm, nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình an ninh trật tự (ANTT); từ đó tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh để ra nhiều chủ trương, kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm. Cùng với tham mưu thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm ANTT định kỳ, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và các chuyên đề, lĩnh vực công tác khác...

Hàng năm, Phòng Tham mưu duy trì việc học tập, thảo luận các chuyên đề học và làm theo Bác; đồng thời, cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thành những nội dung thực hiện cụ thể phù hợp với nhiệm vụ của từng đối tượng công tác theo phương châm "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

Chí Minh: Tham mưu tốt, kỷ luật nghiêm". Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của đơn vị đều đăng ký nội dung học và làm theo Bác, trong đó khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận những phần việc khó, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó cũng là tiêu chí phân đấu và đánh giá xếp loại thi đua từng năm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị. Trung tá

Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh chia sẻ: Chúng tôi luôn tự giác học và vận dụng sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy trong mọi hoạt động, cần mẫn, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, xây dựng đơn vị, tập thể vững mạnh, đoàn kết nội bộ, yêu thương đồng chí, đồng đội, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ... Có thể nói, công tác tham mưu là công việc cần đầu tư thời gian, công sức, tuy nhiên cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm, làm thêm, làm ngoài giờ vượt chỉ tiêu kế hoạch nhằm phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ của lãnh đạo các cấp.



Lực lượng công an ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

trên các mặt công tác, góp phần quan trọng trong việc tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai sâu rộng, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác bảo đảm ANTT; triển khai các kế hoạch, đề án công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Một trong những nét nổi bật của đơn vị trong thực hiện Chỉ thị số 05 là nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp thông qua các đợt sinh hoạt định kỳ đã thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ không ngừng phấn đấu học tập, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, nhất là thường xuyên vận dụng vào thực tiễn công tác, học tập và thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc; đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Trung tá Lê Trung Thành, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh chia sẻ: Chúng tôi luôn tự giác học và vận dụng sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy trong mọi hoạt động, cần mẫn, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, xây dựng đơn vị, tập thể vững mạnh, đoàn kết nội bộ, yêu thương đồng chí, đồng đội, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ... Có thể nói, công tác tham mưu là công việc cần đầu tư thời gian, công sức, tuy nhiên cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm, làm thêm, làm ngoài giờ vượt chỉ tiêu kế hoạch nhằm phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ của lãnh đạo các cấp.

Với những kết quả đạt được, 16 năm liên tục (từ năm 2006 đến năm 2021), Đảng bộ Phòng Tham mưu luôn đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh"; 14 năm liên tục (từ năm 2007 đến năm 2020) được Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Đặc biệt, năm 2019, Phòng vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ngoài ra, tập thể Phòng, nhiều cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác và thực hiện các phong trào thi đua.

Dân vận khéo trong công tác đoàn

Những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" của tuổi trẻ Thái Bình được gắn với các phong trào, hoạt động phù hợp, tạo sức lan tỏa, lôi cuốn nhiều lực lượng và nguồn lực xã hội khác cùng tham gia. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên, thiếu niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

50 học sinh, sinh viên được nhận học bổng của Tập đoàn SCG với tổng trị giá 240 triệu đồng vào ngày 15/12 vừa qua là một trong những kết quả của công tác dân vận mà Tỉnh đoàn Thái Bình thực hiện trong năm 2021. Học bổng không chỉ hỗ trợ tài chính cho các em học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà còn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ sống hết mình với niềm đam mê, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Em Nguyễn Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 12 A14, Trường THPT Phụ Dục cho biết: Mẹ em mất sau khi sinh em được vài tháng. Bố em có gia đình mới trong miền Nam, không có ai chăm nom em nên anh trai phải nghỉ học để nuôi em. Em đang ở với bà nội, ở nhờ nhà bác. Biết được hoàn cảnh của gia đình em nên các anh chị thanh niên ở xã, huyện, tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ, động viên em rất nhiều. Đặc biệt là kết nối để em được nhận học bổng của Tập đoàn SCG. Em rất cảm ơn các anh, chị và cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa trong học tập, vươn lên, gặt hái được nhiều thành công để không phụ lòng các anh, chị đã hỗ trợ cho em.

Cùng với việc kết nối, huy động các nguồn lực hỗ trợ các em học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập, công tác dân vận của đoàn được thể hiện rõ nét trong các hoạt động mang màu sắc riêng của tuổi trẻ như phong trào thanh niên tình nguyện, các chương trình đồng hành với thanh niên. Gắn với các phong trào, hoạt động của mình, các cơ sở đoàn đã xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" cụ thể, sát thực tế như các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, huy động các nguồn lực xây dựng các công trình thanh niên phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi, xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng... Trong năm 2021, toàn tỉnh có 5 công trình thanh niên cấp tỉnh, 28 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 2.000 công trình, phần việc thanh niên cấp xã tham gia xây dựng nông thôn mới. Anh Phạm Văn Quỳnh, thôn An Kỳ Đông, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) cho biết: Mỗi lần đi qua Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh, tôi cũng như nhiều người dân khác thấy bức bối mà đoàn thanh niên vẽ, cảm giác dễ chịu hẳn. Không còn tường sơn trắng trơn, thay vào đó là tranh có nội dung đẹp mà cũng có thể tuyên truyền về truyền thống đoàn, đội cho các em học sinh. Anh Nguyễn Quang Điện, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Đoài (Vũ Thu) cho biết: Cùng với các hoạt động tình nguyện khác, từ năm 2017 đến nay trung bình mỗi năm Đoàn Thanh niên xã Vũ Đoài huy động nguồn lực để làm 4 biển cảnh báo nguy hiểm tại các ngã ba, ngã tư.

Những biển cảnh báo này bước đầu tạo hiệu quả khi người dân nói chung, thanh thiếu niên nói riêng bắt đầu cảnh giác, tập trung hơn khi đi qua các tuyến đường giao cắt, từng bước giảm thiểu số vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, các mô hình kinh tế, tổ hợp tác của thanh niên đã đi vào hoạt động hiệu quả, không chỉ cho chủ hộ thanh niên có thu nhập khá cao mà còn giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên và nhân dân địa phương. Tiêu biểu như mô hình VAC của anh Nguyễn Văn Phước, thôn Khúc Mai, xã Thụy Thanh (Thái Thụy); Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất đồ gỗ Tùng Lâm của anh Nguyễn Hữu Xuân, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ); mô hình trồng và kinh doanh cây cảnh nghệ thuật của anh Hoàng Đức Trụ, xã Tân Lập (Vũ Thu). Dân vận khéo gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được các cấp bộ đoàn thực hiện hiệu quả với hàng nghìn suất quà được trao tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân trong các khu phong tỏa, cách ly, người có hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Anh Thuận Minh Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Nhờ dân vận khéo mà công tác đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai thuận lợi, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình không chỉ của đoàn viên, thanh niên mà còn của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

KUÂN PHƯƠNG



Đoàn Thanh niên xã Vũ Đoài (Vũ Thu) làm biển cảnh báo nguy hiểm tại một ngã tư.

THÁI THỤY

Nâng cao hiệu quả tưới, tiêu

Nhằm chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2022, hiện nay các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Thái Thụy đã và đang huy động nhân lực, phương tiện ra quân làm thủy lợi đồng xuân năm 2021 - 2022 bảo đảm chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Những năm gần đây, tuyến sông N2 đi qua địa bàn các xã: Thụy Quỳnh, Hồng Dũng, Thụy Trường thường xuyên bị bồi lắng, nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở làm giảm khả năng dẫn nước tưới, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống ngập úng. Để khắc phục tình trạng trên, huyện Thái Thụy được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình xử lý nạo vét và gia cố mái bờ sông N2 với tổng mức đầu tư gần 14,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình được khởi công vào giữa tháng 10/2021. Theo ông Nguyễn Văn Sửu, chỉ huy công trình (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phan Quỳnh): Do đây là công trình thủy lợi quan trọng phục vụ sản

xuất nông nghiệp trong vụ xuân sắp tới nên thời gian Công ty thi công hoàn thành công trình rất ngắn, chỉ vài tháng, trong đó thực hiện nạo vét 4,7km tuyến sông bị bồi lắng bùn đất và xây dựng gần 2km kè bờ sông nhằm chống sạt lở. Để bảo đảm tiến độ công trình, Công ty đã huy động máy móc, nhân lực đầy đủ nhất tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch để phục vụ cho vụ xuân năm 2022 sắp tới.

Cùng với việc tổ chức thi công các công trình thủy lợi của huyện, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Thái Thụy cũng đang tập trung huy động máy móc, nhân lực tổ chức làm thủy lợi đồng xuân năm 2021 - 2022 theo chỉ tiêu, kế hoạch UBND huyện đã ban hành. Ông Phạm Thành Dương, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thụy Quỳnh cho biết: Là xã nội đồng nên hàng năm

Thụy Quỳnh luôn quan tâm đến công tác làm thủy lợi đồng xuân. Năm nay xã được huyện giao chỉ tiêu đào đắp, nạo vét 1.500m³ bờ vùng, tuyến kênh thủy lợi, làm thủy lợi 15.200m³ mặt ruộng, khơi thông hơn 1.200m² dòng chảy. Ngay sau khi huyện triển khai kế hoạch làm thủy lợi đồng xuân, UBND xã đã chỉ đạo HTX xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, giao chỉ tiêu cho các thôn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các thôn tập trung huy động nhân lực, phương tiện ra quân làm thủy lợi đồng xuân ngay từ cuối tháng 11.

Theo kế hoạch làm thủy lợi đồng xuân năm 2021 - 2022, huyện Thái Thụy thực hiện tổng khối lượng đào đắp hơn 719.000m³, trong đó nạo vét sông trực tưới, tiêu hơn 130.000m³, đắp bờ vùng, bờ thửa 146.285m³, thủy lợi mặt

ruộng 442.767m³. Từ đầu tháng 11/2021, UBND huyện đã ra quyết định giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn có trách nhiệm huy động nguồn vốn, hoàn thành làm thủy lợi đồng xuân để kịp phục vụ lấy nước thau chua rửa mặn gieo cấy lúa xuân năm 2022. Riêng đối với các hạng mục được phép thi công kéo dài qua ngày 31/12/2021 phải hoàn thành công việc thuộc phần dưới nước đáp ứng việc lấy nước đổ ải hoặc có phương

án dẫn đồng bảo đảm việc điều tiết nguồn nước của hệ thống phục vụ sản xuất, dân sinh. Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Thời gian qua, các địa phương trong huyện luôn làm tốt công tác thủy lợi, chủ động tưới, tiêu phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt và dân sinh ở các địa phương. Qua báo cáo của huyện đã thực hiện được 90%

hoàn thành các công trình thủy lợi đồng xuân. Đồng thời, chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi chủ động điều tiết nước phục vụ tốt việc tưới, tiêu cho sản xuất vụ đông và bảo đảm thuận lợi cho các xã, thị trấn làm thủy lợi đồng xuân; cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn các địa phương làm thủy lợi đồng xuân có hiệu quả và kịp tiến độ.

TRẦN TUẤN



Thi công nạo vét, làm kè bờ sông N2, đoạn qua xã Thụy Quỳnh (Thái Thụy).